
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพษิ กทม. 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ข่าวสดสยามรัฐ 

มตชิน แนวหน้า 
Workpointnews 

   -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM 2.5 วันที่ 17 ม.ค. 2562 ว่า พ้ืนที่กทม.และ

ปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดบัเริ่มมผีลกระทบต่อสขุภาพ ปริมาณฝุ่ นละอองมีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย โดยพ้ืนที่

ริมถนนมค่ีาเกนิมาตรฐาน 16 พ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ทั่วไป มค่ีาเกนิมาตรฐาน 9 พ้ืนที่ 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์ 
มตชิน สยามรัฐ 

ไทยโพสต ์แนวหน้า 
  โพสตทู์เดย์ 

   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยนโยบาย ให้ความสาํคัญทั้งฝุ่ น

ละออง PM 2.5 และ PM10 ที่ส่วนใหญ่มาจากการใช้รถเคร่ืองยนต์ดีเซล การแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ทาํให้

ปริมาณฝุ่ นละอองลดลงกว่า 10-15 เปอร์เซน็ต ์ 

ไทยรัฐ มตชิน 

เดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นายพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต ์โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากกรมฝนหลวงฯ ออกทาํฝน

หลวงเมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายกฯ ได้รับรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันเดยีวกนั มฝีนตกบริเวณเขตพญาไท ประเวศ 

บางกะปิ ห้วยขวาง และบางส่วนของ จ. นนทบุรี ปทุมธานี ช่วยลดผลกระทบอย่างเหน็ได้ชัด จึงกาํชับให้ทาํฝนหลวง

อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณก์ลับเป็นปกต ิและสั่งการให้ใช้มาตรการอื่นควบคู่ เช่น ควบคุมรถโดยสารที่ปล่อยควัน

ดาํ ฉีดละอองนํา้ ล้างถนน  

เดลินวิส ์ข่าวสด 
 ไทยโพสต ์มตชิน  

แนวหน้า 
โพสตทูเดย์ 

  -เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานกาํลัง

แก้ปัญหา สถานการณ์ขณะนี้ ไม่จาํเป็นต้องปิดโรงเรียน เชื่อว่าหากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสรจ็ช่วง  2-3  ปีนี้  จะช่วยลด

ปัญหาฝุ่ นละอองได้ ทั้งนี้  นอกจากการก่อสร้างแล้ว ยังมีเร่ืองความกดอากาศรวมถึงการใช้ยานพาหนะ ที่นายกฯ สั่ง

ให้ก.พลังงานและก.คมนาคมไปดูแล 

ไทยรัฐ ข่าวสด  
ไทยโพสต ์สยามรัฐ 

แนวหน้า 

  -เสนอข่าว นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรฯ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเร่งรัดและทบทวน

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กทม.และปริมณฑล ร่วมกบักรมอนามัย กรมควบคุมโรค 

และหน่วยงานต่างๆ ว่า ฝุ่ น PM2.5 มาจากการจราจรเป็นหลัก โดยเป็นรถยนตด์เีซลที่ปล่อยควันดาํเพราะการเผาไหม้

ไม่สมบูรณ ์ช่วงนี้อากาศไม่เอื้ออาํนวยทาํให้เกดิการสะสมของฝุ่ นจนเกนิมาตรฐานอยู่ในระดบัที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 

ไทยรัฐ ข่าวสด  
ไทยโพสต ์

  -เสนอข่าว นายประลอง ดาํรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่ น

ละออง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านเวบ็ไซต์ www.air4thai.pcd.go.th และแอปพลิเคชัน air4thai 

นอกจากนี้  ยังประสานกทม.เพ่ิมความถี่ในการกวาดล้างทาํความสะอาดถนน ฉีดพ่นนํา้ในอากาศ กาํชับในพ้ืนที่กทม.

และ 5 จังหวัดปริมณฑล ห้ามมกีารเผาในที่โล่งเดด็ขาด โดยเฉพาะช่วง 2 เดอืนนี้  

มตชิน ไทยรัฐ 
 ไทยโพสต ์โพสตทู์เดย์ 

ข่าวสด 

   -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามัย กล่าวว่า การใส่หน้ากาก N95 ต้องใส่ให้แน่นมาก ซึ่งจะทาํ

ให้อดึอดั แต่ถ้าใส่แล้วสบายดีแสดงว่าไม่ถูกวิธ ีดังนั้นควรใช้ N 95 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเดินอยู่ริมถนน 

เป็นต้น ซึ่งสามารถนาํหน้ากากอนามยัแบบธรรมดามาใส่ทชิชูอกี 2-3 ชั้น จะมีประสทิธภิาพใกล้เคียงกนั ส่วนข้อกงัวล

เกี่ยวกบัสขุภาพเดก็และเยาวชน กรมฯ ได้แจ้งเตอืนไปยังโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงให้งดกจิกรรมกลางแจ้ง แต่ยังไม่ถงึ

ต้องหยุดเรียน เพราะยังไม่ถงึระดบัสแีดง  

ข่าวสด มตชิน  
ไทยโพสต ์

  -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธบิดกีรมควบคุมโรค ระบุว่า จากการตรวจสอบสถติผิู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เส้นเลือดตีบ ไม่พบว่ามีผู้ ป่วยมากขึ้ นกว่าปีก่อน และบางโรคมีผู้ ป่วยจํานวนลดลง 

สถานการณฝ์ุ่ นละอองในขณะนี้จึงยังไม่มผีลกระทบต่อสขุภาพอย่างเป็นนัยยะสาํคญั 

ไทยรัฐ โพสตทู์เดย์ 

คมชัดลึก เดลินิวส ์
 ไทยโพสต ์สยามรัฐ 

มตชิน แนวหน้า 

  -เสนอข่าว ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสขุศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

กล่าวว่า ต้นเหตุฝุ่ นละออง PM 2.5 เกิดจากรถยนต์ การจราจรที่ติดขัดและปล่อยควันดาํ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอจาก

นักวิชาการให้กาํหนดการใช้รถเป็นวันเลขคู่เลขคี่ตามทะเบียนรถ เพ่ือลดจํานวนการใช้รถยนต์ และมีอีกหนึ่งวิธีที่

ดาํเนินการได้ทันท ีโดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ให้ข้าราชการ พนักงาน ทาํงานที่บ้าน เพราะบางงาน

7 มีนาคม 2560 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

สามารถส่งผ่านอนิเตอร์เนต็ได้    

คมชัดลึก     -เสนอข่าว ดร.ขวัญฤด ี โชตชินาทวีวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

กล่าวว่า กทม.ไม่ได้มองเรื่องระบบระบายอากาศระหว่างตึก ซึ่งปกติต้องคาํนึงถึงสดัส่วนของถนนกบัสดัส่วนอาคารสงู  

รวมถึงระยะห่างแต่ละอาคารเพ่ือให้ลมหมุนได้ ปัจจุบันในกทม.มีอาคารสงูกว่า 400 อาคาร ควรให้มีพ้ืนที่สเีขียวบน

อาคาร มีมาตรการทาํความสะอาดอาคาร และมีงานวิจัยว่าการกาํจัดฝุ่ นที่ดี คือการใช้ถุงกรอง ซึ่งในอนาคตนักวิจัย

จะต้องหาวิธตีดิตั้งถุงกรองบนอาคารสงู  

ไทยรัฐ เดลินวิส ์   -เสนอข่าว น.ส.นันธกิา ทงัสพุานิช อธบิดีกรมธุรกจิพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมออกประกาศคุณสมบัตินํา้มัน

ดเีซลเกรดพิเศษ (บี 20) เพ่ือให้สามารถจาํหน่ายในป๊ัมนํา้มันทั่วไปได้ โดยจะระบุรายละเอยีดของรถยนต์แต่ละรุ่นที่

ใช้ได้ เพ่ือเป็นมาตรการระยะสั้นในการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5  

ไทยรัฐ คมชัดลึก 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์

ข่าวสด แนวหน้า  
โพสตทู์เดย์ 

  -เสนอข่าว นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกบัก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ กาํหนด

นโยบายเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหา 4 ด้าน คือ 1.ให้มีการตรวจสภาพรถโดยสารของ ขสมก. และ บขส. ทั้งหมดแล้วเสรจ็

ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2562 2.ให้รถโดยสาร ขสมก.เปล่ียนมาใช้นํา้มนั B 20 เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ลดการเกดิฝุ่ นละอองภายในวันที่ 1 ก.พ. และระยะต่อมา ให้ ขสมก.จัดหารถที่ใช้พลังงานสะอาด 2,188 คัน 3.งาน

ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ รฟม.จะพิจารณางดหรือปรับเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกดิฝุ่ นละอองในช่วง

วันที่ 16-22 ม.ค. รวมทั้งต้องฉีดล้างถนนพ้ืนที่ก่อสร้าง ล้างล้อรถบรรทุกทุกคร้ัง 4.ให้การทางพิเศษฯ ติดตั้งเครื่อง

ปล่อยฝอยละอองนํา้ ที่ถนนทางแยกต่างระดับที่บางขุนเทยีน เพ่ือชะล้างและลดการเกดิฝุ่ นที่เกดิจากรถบรรทุก ให้จัด

การจราจรทุกด่านเกบ็เงินค่าผ่านทางพิเศษให้คล่องตวั พร้อมรณรงคเ์ชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล 

ไทยรัฐ M2F ช่อง 3 

ThaiPBS เวบ็ไซตส์นุก  
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

     -เสนอข่าว น.ส.ทิวาพร แก้วศรี อายุ 25 ปี เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสมุทรปราการ ว่า ถูกมิจฉาชีพหลอกขาย

หน้ากากอนามยั N95 ทางอนิสตาแกรม โดยตกลงซื้อ 20 กล่อง ราคา 11,350 บาท ได้โอนเงินให้แล้วแต่ไม่มาส่งของ

ตามนัด  

ไทยรัฐ โพสตทู์เดบ ์

ข่าวสด มตชิน 

   -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 16 ม.ค. ได้ประสานผู้ผลิตให้นาํหน้ากาก

อนามัยมาวางจาํหน่ายที่ก.พาณิชย์ ระหว่างเวลา 11.00 -15.00 น. วันละ 20,000 ชิ้ น โดยหน้ากากอนามัยแบบ

คาร์บอนชิ้นละ 5 บาท จาํกดัการซื้ อไม่เกนิคนละ 5 ชิ้น และวันละ 5,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N 95 ชิ้นละ 30 บาท 

จาํกดัการซื้ อไม่เกนิคนละ 5 ชิ้น จนกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศจะคล่ีคลาย หากพบมีการกกัตุนสินค้าหรือขาย

ราคาเกนิจริง จะมโีทษจาํคุกไม่เกนิ 7 ปี หรือปรับไม่เกนิ 140,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.วิทูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสขุฉุกเฉิน แนะนาํการดูแลสขุภาพจากฝุ่ น PM 2.5 ดงันี้  1.ตดิตามข่าว

ฝุ่ นละอองจากกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือหลีกเล่ียงพ้ืนที่ที่เร่ิมมผีลกระทบต่อสขุภาพ (สส้ีม-แดง) 2.ควรลดระยะเวลาใน

การทาํกจิกรรมกลางแจ้ง ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 ให้ถูกวิธขีณะอยู่ในพ้ืนที่ฝุ่ นละอองหนาแน่น 3.หมั่น

สงัเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เดก็เลก็ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.ขอความร่วมมอืประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ

ห้ามใช้รถยนตท์ี่มคีวันดาํเดด็ขาด 

ผู้จัดการออนไลน ์
กรงุเทพธรุกจิ 

(ภาพข่าว) Thaipbs 
สาํนักข่าวไทย  
ทวีีช่อง 7 NBT 

   -เสนอข่าว กรมอนามัย ลงพ้ืนที่ ร.ร.จิตรลดา โดย พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดีกรมอนามัย ให้ความรู้คร ู

นักเรียน เรื่องฝุ่ น PM 2.5 และการป้องกนัตวั ยํา้เลียงเข้าพ้ืนที่เสี่ยง มกีจิกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยธรรมดา 

2 ชั้นกเ็พียงพอ ชี้สวมทั้งหน้ากากอนามัยธรรมดา และ N95 ยิ่งหายใจไม่ออก หากหายใจได้เข้าข่ายสวมผิด (เอาเนื้ อ

อนัก่อน) 

มตชิน   -เสนอข่าว นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ตามหลักวิทยาศาสตร์ โมเลกุลนํา้มี

ขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลฝุ่ น ฝุ่ นจึงไม่สามารถจับตัวกบันํา้ได้ ทาํให้ปริมาณฝุ่ น PM 2.5 ไม่ได้ลดลง แต่การทาํฝนเทยีม

หรือการฉีดนํา้ช่วยลดปริมาณฝุ่ นชนิดอื่น ช่วยเพ่ิมความชื้นและล้างถนนไม่ให้มกีารสะสมของฝุ่ นมากขึ้น  
ไทยรัฐ    -เสนอข่าว นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์ “แว่นทอ็ปเจริญ” เปิดเผยว่า ฝุ่ นพิษยังก่อให้เกดิอาการตาขาว

อักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ตา หรือผู้ใช้คอนแทคเลนส์ประจํา รวมถึงผู้ที่มีภาวะตาแห้ง เพราะฝุ่ นมีเชื้ อโรค

ปนเป้ือนเป็นสาเหตกุารตดิเชื้อที่ดวงตาและเปลือกตาจนเกดิเป็นตากุ้งยิงได้ หากเกดิอาการดงักล่าวให้หลีกเล่ียงการขย้ี

ตา หยอดนํา้ตาเทียมหรือนํา้ยาล้างตา เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้ นและชาํระล้างฝุ่ น หากเกดิอาการคันตามากจากการแพ้ฝุ่ น 

หรือตาแดงอกัเสบมาก ควรรีบพบจักษุแพทย์  
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ไทยโพสต ์สยามรัฐ    -เสนอข่าว นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกจิบัณฑติย์ กล่าวว่า งานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกนิส ์ในจีน เมื่อปี 2014 พบว่า บรอ็กโคลีมสีารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ซึ่งออกฤทธิ์ช่วย

ให้ตับและเซลล์เยื่อบุสลายสารพิษ จึงสามารถช่วยขับสารก่อมะเรง็เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61  และขับสารระคายเคืองเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 23 โดยสารซัลโฟราเฟนจะอยู่ในบรอ็กโคลีสดเท่านั้น แนะนาํกนินํา้บรอ็กโคลีสดโดยนาํมาป่ันแยกกาก วันละ 1 

ถ้วยตวง  

เดลินวิส ์มตชิน    -เสนอข่าว รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีมีผู้ โพสต์เตือน

ผลกระทบจากฝุ่ นละออง PM 2.5 จนมีอาการแสบจมูก แสบคอ จามเป็นเลือด ว่า การจามเป็นเลือดมีหลายสาเหตุ 

หากเกดิขึ้นฉับพลันเพียงครั้งเดียวอาจเกดิจากเส้นเลือดฝอยในจมูกแตก ต้องสาเหตุอื่นด้วย เพราะอาจมีรอยโรคทาง

จมูกที่ทาํให้เลือดออกได้หรือโรคเร้ือรังที่ทาํให้มอีาการเลือดออกทางจมูก 

มตชิน    -เสนอข่าว รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คนปกติจะไม่มีอาการไอจามเป็นเลือดเมื่อเจอกบัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ แต่อาจมี

ภาวะคอแห้ง แสบจมูกได้ ส่วนอาการไอจามเป็นเลือดอาจเกิดจากป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ขณะนี้ ยังไม่มี

รายงานการพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดนิหายใจจากฝุ่ นสงูขึ้น คาดว่าตวัเลขจะเหน็ชัดในอกี 3 เดอืนข้างหน้า 

เวบ็ไซตM์thai เพจข่าว

จริงประเทศไทย 

เวบ็ไซตจ์ส.100 

    -เสนอข่าว โลกออนไลน์เริ่มมีการแชร์ข่าวมั่วอ้างว่าได้รับฝุ่ น PM 2.5 จนเกดิอาการผิวหนังพุพองและชอ็กเสยีชีวิต 

ซึ่งสธ.ได้เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าวคือภาพของผู้ป่วยที่แพ้ยาจากเพจหนึ่ง สร้างความตื่นกลัวให้ประชาชนที่รับข่าวสาร 

หากพบเหน็ขอให้หยุดส่งต่อ และอย่าหลงเชื่อโดยเดด็ขาด เพราะขณะนี้ยังไม่มผีู้ใดเสยีชีวิตจากฝุ่ นละออง 

เดลินวิส ์แนวหน้า    -เสนอข่าว นายศรีสวุรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่ น PM 2.5 เป็นความ

รับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ ว่าฯ กทม. ต้องใช้อาํนาจตามพ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ2535 สมาคมฯ จะยื่นร้องต่อศาลปกครอง 17 ม.ค. พร้อมขอให้ศาลมีคาํสั่งไต่

สวนฉุกเฉิน ให้นายกฯ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ และผู้ ว่าฯ กทม. ประกาศให้พ้ืนที่กทม.เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็น

การเร่งด่วน นาํไปสู่การออกมาตรการกาํจัดมลพิษต่อไป โดยสมาคมฯจะไปย่ืนศาลปกครองวันที่  

M2F   -เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ ลงพ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัยประเภทคาร์บอน 9,000 ชิ้น ให้กบั

ประชาชนบริเวณศูนย์การค้าฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เพ่ือใช้ป้องกนัปัญหาฝุ่ นละออง PM 2. มีประชาชนต่อแถวรอรับ

หน้ากากจาํนวนมาก 

 บทความ 

มตชิน บทนาํ   -กล่าวว่า ข้อแนะนาํต่างๆของทางการ สมควรที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และวิกฤตฝุ่ นจิ๋วที่กาํลังคุกคามสุขภาพใน

ขณะนี้  จาํเป็นต้องเร่งแก้ไข เบื้องต้นคือทาํให้ปริมาณฝุ่ นลดลงโดยเรว็ที่สดุ จากนั้นต้องมีการป้องกนัไม่ให้ฝุ่ นดังกล่าว

เกดิขึ้น จนกลายเป็นปัญหาที่สร้างความหวาดผวาแก่คนไทยเหมอืนเช่นทุกวันนี้  
ไทยรัฐ บทบรรณาธกิาร   -กล่าวว่า ไม่ตื่นตระหนกแต่ต้องตระหนัก ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้แก้ไขถงึต้นตอของปัญหาด้วยมาตรการ

ระยะยาว หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลจะฟังเสยีงของผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศถงึต้นตอ  

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า 1    -เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

จุฬาฯ แนะนาํก่อนออกนอกตัวอาคารให้ตรวจสอบสภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน ถ้าอยู่ระดับสี่ขึ้นไปจะอนัตราย 

ต้องเริ่มใส่หน้ากาก N95 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหน้ากาก N95 ใส่แล้วจะอดึอดั จึงต้องวางแผนออกนอกตัวอาคาร

ให้น้อยที่สดุ ส่วนความรุนแรงในระดับห้าและหก จะกระทบคนทุกคน จาํเป็นต้องแจ้งเตือนพ้ืนที่อนัตราย ทั้งนี้  

WHO กาํหนดค่ามาตรฐานของฝุ่ น PM 2.5 ไม่ควรเกนิ 25.0 มค.ก./ลบ.ม. ซึ่งประเทศไทยกาํหนดไม่เกนิ 50 

มค.ก./ลบ.ม. แต่ในกทม.ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเกอืบทุกพ้ืนที่มีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ประมาณ 50-85 

มค.ก./ลบ.ม. ถือว่าก่อให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพค่อนข้างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภาครัฐควรใช้กฎหมาย

ที่มีควบคุมอย่างจริงจัง ประเดน็สาํคัญคือ จัดการให้รถยนต์ในถนนมีปริมาณน้อยลง รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยฟรี

แก่ประชาชน 

ไทยรัฐ คอลัมน์หมาย

เหตปุระเทศไทย 

   -กล่าวถงึงานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกบัผลกระทบต่อสขุภาพของมลพิษทางอากาศ มีผลทาํให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่

จะแท้งลูก และยังเพ่ิมความเสี่ยงคลอดก่อนกาํหนด ทาํให้เดก็แรกเกดิมนีํา้หนักน้อยกว่าปกติ เป็นโรคสมองเสื่อม เป็น

ต้น รัฐบาลและกทม.จึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอโดยเร่งด่วน  

ไทยรัฐ คอลัมน์คาบลูก

คาบดอก 

   -กล่าวว่า คนกทม.กาํลังป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากวิกฤติฝุ่ นละอองในอากาศ แต่คนที่รับผิดชอบยัง

แก้ปัญหาชนิดแก้ผ้าเอาหน้ารอด กทม.แค่ตั้งท่อฉีดนํา้ไล่ฝุ่ นละอองหน้าลานคนเมอืง กทม. เตรียมหน้ากากอนามัยแจก 
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1 หมื่นชุด  

ประชาชาตธิรุกจิ 

คอลัมน์ สามญัสาํนึก 

  -กล่าวว่า สิ่งที่คนกรงุเทพฯ ปริมณฑล กบัคนต่างจังหวัดอกีหลายจังหวัดกาํลังเผชิญขณะนี้  เป็นวิกฤตที่หลายประเทศ 

ทั้งในเอเชีย ยุโรปต่างประสบปัญหา เป็นผลพวงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศและภาวะโลกร้อน แต่ถ้าไม่

เร่งแก้ คนไทยจะย่ิงสดูดมควันพิษ เสี่ยงตายผ่อนส่ง 

โพสตทู์เดย์ คอลัมน์

โลกทูเดย์ 

  -กล่าวว่า แม้ปัญหาเร่ืองมลพิษทางอากาศจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่ปีนี้ เป็นปีที่มีการตื่นตัวมากที่สดุ เพราะค่าฝุ่ นละออง 

PM2.5 สงูขึ้นอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะในเขตกทม. และปีนี้ รัฐยังมีการออกคาํเตือนให้ประชาชนรับมือเตรียมพร้อม ซึ่ง

ไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา ที่ยํา้แต่เพียงว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าขั้นวิกฤต หากไม่มองแต่เพียงด้านลบ ปัญหาครั้งนี้ น่าจะ

เป็น โอกาสในวิกฤตเหมอืนกบัในหลายๆ ประเทศ ที่ใช้โอกาสนี้ เข้าจัดการปัญหามลพิษทางอากาศกนัอย่างเป็นระบบ  

 

มตชิน 

เวบ็ไซต ์

chiangmainews 

กญัชาทางการแพทย ์

   -เสนอข่าว ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะ จุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงข่าววิพากษ์วิจารณ์เรื่องการผลักดันร่าง 

พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษฯ เพ่ือให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ ของสนช. อาจมีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า ตัวร่าง

ได้เขยีนในบทเฉพาะกาลว่า หากเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนากญัชาทางการแพทย์ต้องทาํร่วมกบัภาครัฐเป็นเวลา 

5 ปี ซึ่งถอืว่าป้องกนัเอกชนเอาผลประโยชน์แล้ว และไม่ว่าร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ หรือร่างประมวลกฎหมายยา

เสพตดิฯ จะผ่านก่อน ปัญหาคอืคาํขอสทิธบิัตรกญัชาของต่างชาติ ซึ่งตอนนี้ เป็นโอกาสทาํให้คาํขอสทิธบิัตรต่างๆ เป็น

โมฆะได้ เพราะกฎหมายคลายลอ็กกญัชาทางการแพทย์ยังไม่ประกาศใช้ 

    นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรญู ผอ.มูลนิธชิีววิถี กล่าวว่า การทาํสนธสิญัญาพันธุพื์ชเป็นอกีเร่ืองที่คนไทยต้องจับตา ซึ่งก่อน

หน้านี้ รัฐบาลไทยเคยแสดงเจตจาํนงว่าจะเข้าร่วมกับญี่ ปุ่นทาํสนธิสัญญาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟิก ซึ่งจะทาํให้ผูกติดกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุพื์ชใหม่ หากไทยเข้าร่วมอาจพัฒนา

สายพันธุไ์ม่ทนัต่างชาติ 

    นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสติ กล่าวว่า ในวันที่ 

17 ม.ค. นี้  เครือข่ายภาคประชาสังคมจะเข้าหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับคาํขอสิทธิบัตรกัญชา 

หลังจากคราวก่อนหารือร่วมกบั รมว.พาณชิย์ ซึ่งตั้งข้อสงัเกตว่าจากระดบัรัฐมนตรีเป็นประธาน ลดระดับลงเหลือเพียง

กรม ทาํให้สงสยัว่ามคีวามพยายามหาข้อยุติจริงหรือถ่วงเวลา ส่วนกรณีกรมทรัพย์สนิฯ ระบุว่า ยกเลิกคาํขอแล้ว 6 คาํ

ขอ จากทั้งหมด 13 คาํขอ ในวันที่ 17 ม.ค.นี้  จะครบกาํหนดที่เครือข่ายขีดเส้นว่าต้องยกเลิกคาํขอทั้งหมด ต้องดูว่า

กรมทรัพย์สนิฯ จะให้เหตผุลอย่างไร  

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ กระจก 8 หน้า 

  -เสนอว่า นายทศพล ทงัสบุุตร อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กล่าวว่า ล่าสดุใช้มาตรา 30 ปฏเิสธไปแล้ว 3 คาํขอ 

หลังพิจารณาแล้วพบว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีความใหม่พอ แต่ผู้ย่ืนจดยังสามารถชี้ แจงใหม่ รวมทั้งสามารถอุทธรณ ์

และฟ้องศาลทรัพย์สนิทางปัญญาฯ ได้ และมกีารละทิ้งไปแล้ว 3 คาํขอ ที่เหลืออกี 7 คาํขอ มี 1 คาํขอที่ย่ืนจดสารสกดั

กัญชาและรมว.พาณิชย์สั่งการให้ใช้มาตรา 30 ปฏิเสธคาํขอ แต่ยังไม่ได้ใช้ เพราะมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้อง

ดาํเนินการก่อน ส่วนอกี 6 คาํขอเป็นองคป์ระกอบสารสกดัจากกญัชาเป็นส่วนผสม 

M2F 

คอลัมน์ AROUND 

BANGKOK 

   -เสนอข่าว นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าอนุมัติให้คนไทยปลูก

กญัชาได้ที่บ้านไม่เกนิ 50 ต้น ว่า เป็นการนาํเนื้อข่าวที่ให้สมัภาษณ์มาเติมข้อความที่เขียนขึ้นเอง เป็นข้อความเทจ็และ

ทาํให้ประชาชนเกดิความเข้าใจผิด จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพ่ือดาํเนินคดีกบัผู้โพสต์ข้อความ

ดงักล่าว 

 

ข่าวสด 

บตัรทอง 

   -เสนอข่าว คุณหญิงสดุารัตน์ เกยุราพันธ ์แกนนาํพรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่หาเสยีงที่รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระบุว่า 

พรรคฯ จะทาํโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เฟส 2 ภายใต้สโลแกน “30 บาท สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า” มุ่ง

ให้บริการด ียาด ีไม่รอควิ จะนาํเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคดักรองสขุภาพเพ่ือป้องกนัการเกดิโรค กระจายอาํนาจการบริหาร

จัดการและให้งบประมาณกบัรพ.มากขึ้น 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

ประชมุครม.สญัจร 

    -เสนอข่าว ที่ประชุมครม.สญัจร 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รับข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 แผนงาน 1.ให้สศช.ร่วมกบั

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางขับเคล่ือนการใช้ศักยภาพภาคเหนือตอนบนด้าน MICE, Medical & 

Wellness Hub, Creative LANNA และ Food Valley เชื่อมโยงระหว่างแผนงาน GMS กบัการพัฒนาอตุสาหกรรมแปร
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รปูอาหาร 2.ให้ก.การท่องเที่ยวฯ ร่วมกบัภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลาํพูน 

ลาํปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 3.ให้ก.พาณิชย์ แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สาํคัญในพ้ืนที่ และ 4.

ให้สธ.พิจารณาจัดสวัสดกิารด้านการสาธารณสขุให้กบัประชาชนในพ้ืนที่ทุรกนัดารให้เกดิความเท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ห่างไกลใน จ.แม่ฮ่องสอน เช่น บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ไปปฏบิตังิาน 

 

สวท.  มตชิน 

สมารท์ อสม.  

      -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกฯ ลงพ้ืนที่ จ.ลาํปาง ตรวจเย่ียมการพัฒนาศักยภาพ  อสม. และมอบ

บตัร SMART CARD ให้แก่ชมรม อสม. จ.ลาํปาง พร้อมกล่าวว่า  ได้มอบหมายให้สธ.เร่งรัดพัฒนาอสม. 4.0 เพ่ือรองรับ

กบับริบทปัญหาที่เปล่ียนแปลง ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้อสม.มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

ดจิิทลั ทาํงานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ด้านสขุภาพให้ประชาชน  โดย จ.ลาํปางม ีอสม. 18,847 คน มีการ

ใช้งานแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ 

 

แนวหน้า 

 บทบรรณาธกิาร 

บุหร่ีไฟฟ้า 

   -เสนอบทความเกี่ยวกบัการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าในไทยว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมและประสทิธภิาพหรือไม่ อ้างถึงค

กก.แพทยสภาสหรัฐฯ เคยแสดงความกังวลเรื่องการใช้บุหร่ีไฟฟ้าของวัยรุ่นสหรัฐฯ แต่ไม่ต้องการปิดกั้นทางเลือกที่

ปลอดภัยของผู้สบู จึงออกมาตรการควบคุมโดยจาํกดัร้านค้าที่ขายได้ มีการตรวจสอบอายุ ณ จุดขายรวมถึงจาํกดักล่ิน

ของนํา้ยาบุหร่ีไฟฟ้า ขณะที่ ก.สาธารณสขุองักฤษ สนับสนุนให้ใช้บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ือลดอนัตรายจากบุหร่ี ซึ่งถ้ารัฐบาลจะเข้า

ไปจัดการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าโดยกาํหนดอายุผู้ซื้อและคุมช่องทางการจัดจาํหน่ายกจ็ะควบคุมได้ง่ายกว่าและทาํให้รัฐเกบ็

ภาษีได้ ทั้งนี้  ศ.เกียรติคุณ นพ.สมชัย บวรกิตติ สาํนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ให้ความเห็นว่า  ยังไม่เคยเห็น

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าบุหร่ีไฟฟ้าให้ปริมาณนิโคตนิมากกว่าบุหร่ีมวน แต่เคยอ่านผลวิจัยหลายฉบับที่ยืนยัน

ว่าบุหร่ีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหร่ีมวน  

 

กรงุเทพธรุกจิ เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 

ผลกระทบสุขภาพจากควนัธูป 

   -เสนอข่าว พล.อ.นิพัทธ์ ทองเลก็ ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง 

สนช. เป็นประธานการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ธปู...ทาํบุญ...ผลต่อสขุภาพ...มะเรง็ เพ่ือระดมความคิดเหน็ทางวิชาการ

ในการแก้ปัญหาผลกระทบของการใช้ธปูต่อสขุภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกข้อกาํหนดเพ่ือควบคุมการผลิตธูป 

และสถานที่ที่ควรระมดัระวังในการใช้ธปู มกีารเสนอวิธกีารที่สนใจ อาท ิทาํพิธใีนศาสนสถานโดยไม่ต้องจุดธปู ทาํธปูให้

มีขนาดสั้นลง ควบคุมขนาดของธูป ควบคุมส่วนผสมในการทาํธูป ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุ คือ การรณรงค์

สร้างการรับรู้และความเข้าใจกบัประชาชน โดยจะนาํผลการเสวนาเสนอต่อสนช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป 

    -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าไอซียู รพ.วิชัยยุทธ กล่าวว่า จากการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การ

ประเมินผลกระทบต่อสขุภาพของคนทาํงานในวัดจากการสดูดมควันธูป พบว่า ในควันธูปมีสารก่อมะเรง็ 3 ชนิด คือ 

เบนซีน บวิทาไดอนี และ เบนโซเอไพรีน ซึ่งเกดิจากการเผาไหม้กาวและนํา้หอมที่เป็นส่วนผสมธูป โดยปริมาณสารก่อ

มะเรง็ที่พบในวัดมีความเข้มข้นสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน คนงานที่ได้รับควันธูปเป็นประจาํ พบว่ามีการแตกหักของสาร

พันธุกรรมเพ่ิมขึ้นและมีการซ่อมแซมลดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาํให้เกิดโรคมะเรง็ได้ นอกจากนี้  ยังมีฝุ่ นละออง กา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด ์และมเีทน ทาํให้เกดิภาวะโลกร้อน  

M2F 

ข่าวสด เวบ็ไซตอ์จีัน 

เวบ็ไซต ์thaipbs 

 

 

ตรวจสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

   -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมที่

ให้บริการเสริมความงามมีจาํนวนเพ่ิมขึ้นมาก จึงอาจจะมีการลักลอบนาํบุคคลที่มิใช่แพทย์มาให้บริการได้ กรมฯ จึง

ขอให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดาํเนินการคลินิกทุกแห่งกวดขันมาตรฐานสถานพยาบาลของตน ผู้ ให้บริการต้องเป็นแพทย์ที่

ได้รับการขึ้นทะเบยีนและใบอนุญาตจากแพทยสภา และก่อนที่จะเร่ิมปฏบิัติงานในสถานพยาบาลจะต้องย่ืนแบบแสดง

ความจาํนงเป็นผู้ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลกบั กรมฯ หรือสสจ.เพ่ือตรวจสอบคุณสมบตัด้ิวย 

     ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า เมื่อกรมฯ หรือสสจ.

ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้ยื่นเป็นผู้ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลแล้วว่าเป็นแพทย์จริง มีคุณสมบัติเหมาะสมกบัประเภท

ของสถานพยาบาล และเวลาปฏบิตังิานไม่ซํา้ซ้อนกบัแห่งอื่น จะออกเอกสารแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอยีดเกี่ยวกบั

แพทย์ให้ เพ่ือใช้แสดง ณ สถานพยาบาลและเป็นหลักฐานให้ผู้รับบริการตรวจสอบ หากคลินิกแห่งใดไม่แสดงหลักฐาน

เกี่ยวกบัแพทย์จะถอืว่ามคีวามผดิ 
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     ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และเจ้าหน้าที่ตาํรวจ ลงพ้ืนที่ตรวจค้น

ร้านสปานวดแบบปูพรม 5 พ้ืนที่ คอื สขุมุวิท สลีมประชาชื่น พญาไทและวังทองหลาง ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 50 ร้าน ที่

ไม่ได้จดทะเบยีนเป็นสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ส่วน 5 ร้าน ในย่านสขุมุวิทที่เข้าตรวจค้น เพราะตรวจสอบพบตาม

เวบ็ไซต์และไลน์ว่ามีการเชิญชวนให้มานวดโดยพริตตี้  ซึ่งอาจจะเข้าข่ายการค้าประเวณี อีกทั้งองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง

สถานที่ และตวัคนนวดไม่สอดคล้องที่จะเป็นสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และไม่ได้ย่ืนขออนุญาตจากสธ. มคีวามผิด

ฐานเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝากเตอืนผู้ประกอบการที่เปิดร้านนวดสปาว่าการนวดไทยต้องเป็นคน

นวดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งภายในปีนี้ จะมีการผลักดันให้นวดไทยเป็นมรดกโลก จึงอยากให้ผู้ที่ทาํธุรกจิทาํให้ถูกต้อง เพ่ือ

ไม่เกดิความเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 

 

สาํนักข่าวไทย 

ผู้จัดการออนไลน ์

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปลอม 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลังรับประทาน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร Youslim’xs by JIN IN FORMULA ONE แล้วมอีาการใจสั่น ถ่ายไม่หยุด ตรวจสอบพบว่าผลิต

โดยหจก.เนเจอร์ คอส แลบอราทอรี จ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรีได้ลงพ้ืนที่ตรวจสถานที่ผลิต พบว่าเคยถูกตรวจสอบและ

ดาํเนินคดี เมื่อปี 2559 ตรวจสอบโฆษณาทางเฟซบุก๊ชื่อ Jintana Yodyeam พบข้อความโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริงใน

การช่วยลดนํา้หนัก และไม่ได้ขออนุญาตจากอย. จึงสั่งระงับโฆษณาและดาํเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้  ยังพบว่า 

สถานที่ผลิตได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหารตั้งแต่ 7 ม.ิย. 2561 ดงันั้นผลิตภัณฑท์ี่ผลิตหลังจากยกเลิกใบอนุญาต

จะเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ผู้ผลิตหรือจําหน่าย มีโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 

100,000 บาท ขอให้ผู้บริโภคระมดัระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง หากรับประทานผลิตภัณฑเ์สริม

อาหารแล้วมอีาการผดิปกตหิรือพบผลิตภัณฑท์ี่ต้องสงสยั ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556, 1556@fda.moph.go.th, 

Oryor Smart Application, Line @FDAthai หรือสสจ.ทั่วประเทศ 

 

มตชิน ไทยรัฐ ไทย

โพสต ์ข่าวสด 

มะเร็งปากมดลูก 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเรง็ปากมดลูกพบเป็นอนัดับ 3 ของมะเรง็ที่

พบในผู้หญิงไทย มีผู้ ป่วยรายใหม่ 5,513 คน/ปี เสยีชีวิต 2,251 คน/ปี ปัจจุบันมีอุบัติการณ์มะเรง็ปากมดลูก 11.7 

คนต่อประชากรแสนคน  

    นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาํราญ ผอ.สถาบนัมะเรง็ฯ กล่าวว่า สญัญาณเตอืนของมะเรง็ปากมดลูก ได้แก่ มีเลือดหรือของเหลว

ออกทางช่องคลอด หรือมตีกขาวผดิปกต ิมปีระจาํเดอืนมามากหรือนานกว่าปกติ และมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมี

เพศสมัพันธ ์หรือเจบ็ปวดขณะมเีพศสมัพันธ ์เป็นต้น การฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกนัโรคได้ 70-90% แต่ยังต้อง

หลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตมุะเรง็ปากมดลูก และรับการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูกอย่างสมํ่าเสมอตาม

คาํแนะนาํของแพทย์ 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

ประชมุเครือข่ายดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ 

    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ ์ตั้งศรีเกยีรติกุล รองปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ Cardiac Network 

Forum คร้ังที่ 11 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิชาการและ

ผลงานที่เป็น Best practice เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณร่์วมกนั และนาํองคค์วามรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงานและการดูแลประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบบริการด้านโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการนํา

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ให้เหมาะสมกบัยุค Thailand 4.0 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ กาํหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสขุภาพเดก็วัย

เรียนให้แขง็แรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดรับกบันโยบาย สธ. ที่ต้องการให้เดก็วัยเรียนเจริญเติบโตสงูดีสมส่วนเตม็

ศักยภาพ และมทีกัษะด้านความฉลาดทางสตปัิญญา หรือ IQ เกนิ 100 โดยกาํหนดตวัชี้ วัดปี 2562 ให้เดก็วัยเรียนอายุ 

6-14 ปี สงูดีสมส่วนร้อยละ 68 โดยให้ความสาํคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตใน 10 

จังหวัดกระจายทุกภมูภิาคทั่วประเทศ ส่งเสริมภาวะโภชนาการเดก็ พร้อมแก้ไขปัญหากรณทีี่เกดิความเสี่ยงด้านสขุภาพ 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการเจริญเตบิโตและพัฒนาการเดก็ด้วยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ดูแลตั้งแต่

การตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดต่อเนื่อง โดยพัฒนายกระดบัสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
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เดก็ปฐมวัยแห่งชาติ เสริมสร้างทกัษะการเล้ียงดูเดก็ของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนา

รปูแบบการดาํเนินงานภายใต้การกาํกบัตดิตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลทุก 3 เดอืน 

 

ไทยรัฐ  

คอลมัน์มุมข้าราชการ 

ประชมุเลือกนายกแพทยสภา 

   -เสนอบทความ คกก.แพทยสภา กาํหนดประชุมนัดแรก 7 ก.พ. เพ่ือเลือกนายก อุปนายก และตาํแหน่งต่างๆ ทั้งนี้  

สมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 29 คน มาจากทมีชมรมแพทย์เพ่ือวิชาชีพแพทย์ นาํโดยศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ซึ่ง

มีโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสภามากที่สุด ทีมที่ 2 เป็นทีมเพ่ือนแพทย์ มีกรรมการใหม่ที่น่าสนใจมาจาก

คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีทมีที่ 3 เป็นทมีใหม่คอื ชมรมแพทย์อาสา มนีโยบายปฏริปูวงการแพทย์ สานสมัพันธ์

กบัสงัคม นาํโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และทีมที่ 4  คือ ทีมพลังแพทย์ เป็นการรวมตัวของคนสธ. ผอ.รพศ./

รพท. ได้รับเลือกคนเดียวคือ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา การเลือกตั้งครั้งนี้ สะท้อนว่า แพทย์ต้องการความปลอดภัยใน

การทาํงานในวิชาชีพ ทีมที่นาํเสนอเร่ืองแก้ไขปัญหาคดีและกฎหมาย จึงได้รับความสนใจมากกว่าทีมที่นาํเสนอเร่ือง

ภาระงาน การศึกษา คุณธรรมและอาสา 

 

ไทยรัฐ 

มหกรรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

    -เสนอข่าว นายชาตชิาย อทุยัพันธ ์ผวจ.สมุทรปราการ นพ.สรรพงศ์ ฤทธริักษา รองอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ 

พร้อมด้วย นายพรณรงค ์ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ แถลงข่าวมหกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้านไทย

ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด "24 ธาราอารยะแห่งภมูิปัญญาเลิศลํา้คุณค่าผลิตภัณฑส์มุนไพร

ไทยก้าวไกลสู่สากล:Local to Global" ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2562 ณ ห้างสรรพสนิค้าเมกาบางนา อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กระตุ้น

เศรษฐกจิของจังหวัดและชุมชน และตอบสนองการดาํเนินงานตามแนวทางประชารัฐ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

แคปซูลไพลแกโ้รคภูมิแพ ้

    -เสนอบทความ นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องคก์ารเภสชักรรม กล่าวว่า การนาํไพลมาสกดัเป็นยาแผนปัจจุบันพัฒนา

ต่อยอดผลงานวิจัยของ ม.ธรรมศาสตร์ ให้สามารถขึ้นทะเบยีนเป็นยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันและผลิตจาํหน่ายในเชิง

พาณิชย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์และประชาชนทั่วไปในการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้  และจะ

ศึกษาวิจัยทางคลินิกเพ่ิมเตมิ เพ่ือเพ่ิมข้อบ่งชี้ ในการรักษาโรคหอบหืดต่อไป 

 

แนวหน้า 

ใหค้วามรูด้า้นวคัซีน 

    -เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งต่อความสุข

เพ่ือน้องปี 3 ที่อุทยานมกุฎรมยสราญ ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี บรรยายให้ความรู้ ด้านวัคซีนและกจิกรรมเผยแพร่และ

ตอกยํา้ความรู้ ด้านวัคซีนในมิติต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้  รวมทั้งความสาํคัญของการเข้ารับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย 

เพ่ือให้คนไทยและเดก็ไทยทุกคนรับวัคซีนพ้ืนฐานจากรัฐโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

 

สวท. ทวีีทุกช่อง 

กรมประชาสมัพันธ ์

77ข่าวเดด็ 

คมชัดลึก 

เปิดรพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรงั 

     -เสนอข่าว สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเปิดรพ.หาดสาํราญเฉลิม

พระเกยีรต ิ80 พรรษา จ.ตรัง โดยม ีนพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 

12 ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสดจ็  

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

คอลัมน์ 

ระเบยีงข่าวทั่วไทย 

นวดแผนไทย 

     -เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เปิดให้บริการนวดแผนไทย และศูนย์นวด ในศูนย์แพทย์ดอน

ยอ ศูนย์แพทย์คูหาสวรรค ์เขตเทศบาลเมอืงพัทลุง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ด ีต้องเพ่ิมเตยีงเป็น 35 เตยีง ทาํให้ขาดแคลน

บุคลากรด้านการนวดแผนไทย เช่นเดียวกบัสถานนวดแผนโบราณหาดใหญ่ จ.สงขลา สะท้อนว่าสถานการณ์นวดแผน

โบราณค่อนข้างด ีโดยเฉพาะเทศกาลสาํคญัต่างๆ  

 

ฐานเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรอ์าหารและสุขภาพ 

     -เสนอข่าว ม.เชียงใหม่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสขุภาพ รวมถึงการดูแลผู้สงูอายุ วางแผนดาํเนินงาน

ระยะ 4 ปี แบ่งเป็น 1.ต้นทาง ผลักดันให้ มช.เป็นชุมชนต้นแบบหรือศูนย์กลางด้านอาหารปลอดภัย นาํร่องในย่าน ถ.

นิมมานเหมินท์ 2.กลางทาง นําองค์ความรู้ ช่วย OTOP และ SMES ยกระดับการแปรรูป  3.ปลายทาง ยกระดับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านอาหารและการแพทย์ โดยเน้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ ลาํพูน และลาํปาง 
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ไทยรัฐ 

 

นอภ.อ่าวลึกหาวิธีไล่นางแอ่น 

    -เสนอข่าว นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอาํเภออ่าวลึก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีชาวบ้าน อ                  

               นกนางแอ่นที่มาเกาะตามเสาไฟฟ้า โดย นายสญัญา รักษารัตน์ สสอ.                              ให้
เฝ้าระวัง       โรค             คาดว่า นกฝงูนี้ น่าจะอพยพมาจากพ้ืนที่อื่นในช่วงฤดูหนาว 

   ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีสจัจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เปิดเผยว่า ฝูงนกนางแอ่นที่พบเป็นคนละชนิดกบันก

อแีอ่นที่นาํรังมาบริโภค และจะประสานหน่วยงานที่มคีวามชาํนาญในการขบัไล่นกออกจากพ้ืนที่ 

 พาหนุ่มอว้นหนกั                

M2F    -เสนอข่าว กู้ภัย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์และชาวบ้านกว่า 30 คน ช่วยกนัเคลื่อนย้าย นายธงชัย แจ่มแจ้ง 

อายุ 26 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน นํา้หนักตัวมากกว่า 300 กก. ออกจากบ้านพัก ไปรักษาตัวที่ รพ.ปราณบุรี หลังมีอาการ

หายใจเหนื่อยหอบ ทั้งนี้  นายธงชัยเคยเข้ารับการรักษาจากรพ.ศิริราช ซึ่งแพทย์จะตัดกระเพาะให้เลก็ลง แต่ได้ปฏเิสธ

การรักษาเนื่องจากกลัวและกลับมาอยู่บ้านตามปกติ 

  

 


